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สรุปมติและข้อสั่งการที่ประชุม 
คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดระยอง 

ที ่ เรื่อง มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ มอบหมาย 

1. การจัดการปัญหาขยะบนเกาะเสม็ด 
1.1 การพิจารณาจัดหาท่า เรื อ เ พ่ือ

เตรียมความพร้อมส าหรับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยบน   
เกาะเสม็ด 

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง มีมติดังนี้ เนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากหัวหน้า
อุทยานฯ ว่าบริเวณท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างท่าเทียบเรือมี 2 บริเวณ จากการส ารวจ 
คือ บริเวณอ่าวทับทิม และบริเวณอ่าวกลาง ส าหรับบริเวณอ่าวทับทิมเนื่องจากว่ามี
ปัญหาหลากหลายประการซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ได้มาส ารวจแล้วปรากฏว่ามี
ปัญหาเรื่องเป็นพ้ืนที่ราบ และอยู่ใจกลางหาด ซึ่งส่งผลต่อบริบทในการท่องเที่ยว 
รวมทั้งยังมีแนวปะการัง ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ที่มาส ารวจความเหมาะสม 
ระบุความเห็นว่ าบริ เวณอ่าวทับทิมไม่ เหมาะสมต่อการสร้ างท่า เทียบเรื อ                   
ในขณะเดียวกัน ท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวกลางซึ่งเป็นของเอกชน มีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ด าเนินการได้ โดยมีกระบวนการคือ ต้องมกีารเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องการ
ยกท่าเทียบเรือให้อุทยานฯ ดูแล หากผู้ประกอบการยินยอมแล้วจึงแจ้งเรื่องการยกท่า
เทียบเรือให้อุทยานฯ ดูแลไปยังกรมอุทยานฯ เมื่อกรมอุทยานฯ อนุญาตแล้ว อุทยาน
ฯ ด าเนินการแจ้งธนารักษ์ เพ่ือขอเลขที่ราชพัสดุ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจาพูดคุยกับ
ผู้ประกอบการได้ อาจจะด าเนินการส ารวจที่ดินบริเวณสนามฟุตบอล เพ่ือศึกษาดู
ความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อบจ. ได้ร่วมกับส านักงานธนารักษ์ฯ และหัวหน้า
อุทยานฯ ไปเจรจาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติกับผู้ประกอบการโดยเร็ว 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
- ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

1.2 ความคืบหน้าการก าหนดแนวทาง
และมาตรการบริหารจัดการขยะ
บนเกาะเสม็ด เช่น อัตราค่าบริการ
จัดการขยะ เป็นต้น 

อบต.เพ ยังไม่ได้มีการก าหนดอัตรา แต่ให้มีการเตรียมการไว้ก่อน โดยเทียบเคียงอัตรา
กับท้องถิ่นอ่ืนๆ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
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1.3 ความคืบหน้าการก าหนดมาตรการ
ควบคุมการน าขยะไปสู่เกาะเสม็ด 
(พลาสติก โฟม ฯลฯ) การก าหนด
มาตรฐานราคาขายสินค้า การ
รณรงค์มาตรการลดขยะให้แก่
นักท่องเที่ยว 

- ให้อบต.เพ มีการรณรงคล์ดใช้ถุงพลาสติกและโฟมอย่างต่อเนื่อง  
- ททท.ระยองจัดการประชาสัมพันธ์ เรื่องเกาะเสม็ดไม่อนุญาตให้น าถุงพลาสติก
และโฟมลงเกาะ โดยอาจให้คนที่มีชื่อเสียงมาโฆษณา โดยเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 
2562  
- ให้อุทยานฯ ด าเนินการแจกถุงผ้าที่ท่าเรือต่อไป 
- ให้ส านักงานเจ้าท่าฯ ด าเนินการติดป้ายสามภาษาเพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องห้ามน า
ถุงพลาสติกและโฟมลงเกาะเสม็ด ที่ท่าเรือทุกแห่ง 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ระยอง 
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
- ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 

2. การก าหนดแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทพื้นที่บนเกาะเสม็ด 
2.1 การก าหนดแนวทางและมาตรการ

การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทพ้ืนที่บน
เกาะเสม็ด 

ด าเนินการจัดท าหมุดหลักเขตให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยให้มีหลักเขตที่เช่าอยู่ทุกมุม
แปลง ทุกมุมหลัก และให้ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ทั้งปักซ่อมหลักเขต 
รังวัดท าแผนที่ทั้งกลุ่มผู้เช่าใหม่และกลุ่มที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเช่า และ
ส านักงานธนารักษ์กับอุทยานฯ จะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่มีความไม่เข้าใจกันเพ่ือ
ร่วมกันหาทางออก เพ่ือประโยชน์ทางราชการ หากเรื่องใดไม่สามารถหาทางออกได้ 
จะด าเนินการส่งเรื่องให้ต้นสังกัดหาทางออกร่วมกันต่อไป และวางแผนด าเนินการ
ร่วมกัน โดยส านักงานธนารักษ์ฯ จะปูพรมซ่อมเรื่องหลักหมุดทุกแปลง ทุกหมุด และ
หลังจากที่ปักหลักเขตแล้ว ให้อุทยานฯ ด าเนินการจับค่าพิกัดและท าบัญชีคู่กันทั้ง 2 
หน่วยงาน และจากนี้ส านักงานธนารักษ์ฯ และ อุทยานฯ จะวางแผนการด าเนินการ
ร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องดังกล่าว 

- ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

3. การแก้ไขปัญหาการจัดการรายได้และผลประโยชน์ 
3.1 ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่

พักบนเกาะเสม็ด การก าหนด
แนวทาง มาตรการ และการแก้ไข
ปัญหาที่ยั่งยืน 

สถานประกอบการบนเกาะเสม็ดได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่ออบต.เพ 
ครบทั้งหมดแล้ว และจะได้พิจารณาออกใบอนุญาตฯ ต่อไป ซ่ึงการออกใบอนุญาตนั้น
เป็นหน้าที่ของที่ท าการปกครองจังหวัดรวบรวมต่อไป 

- ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง 



สรุปข้อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาเกาะเสมด็ ครั้งท่ี 1/2562 หน้า 3 

ที ่ เรื่อง มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ มอบหมาย 

3.2 ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
สิ่งก่อสร้างอาคารหรืออ่ืนๆ ที่รุกล้ า
พ้ืนที ่

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ด าเนินการตรวจสอบปัญหาสิ่งก่อสร้าง
อาคารหรืออ่ืน ๆ ที่รุกล้ าพื้นที่อุทยานฯ และมีการด าเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆ นั้น อุทยานฯ ด าเนินการยื่นเรื่อง
ต่อ คทช. ซึ่งถ้าคทช. เห็นชอบจะออกพระราชกฤษฎีกา ที่ให้อยู่ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
ภายใต้กรอบพระราชกฤษฎีกา 

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

4. การแก้ไขปัญหาระบบน้ าประปาและการบ าบัดน้ าเสีย 
4.1 ความคืบหน้าการออกแบบระบบ

การบ าบัดน้ าเสียบนเกาะเสม็ด การ
เสนอโครงการ เ พ่ื อขอรั บก าร
สนับสนุนงบประมาณ และการขอ
อนุญาตการใช้พ้ืนที่กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เห็นชอบให้หน่วยด าเนินงาน ได้แก่ อุทยานฯ กับ ส านักงานโยธาฯ โดยระบุแหล่ง
งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ อบต.เพ 
จะเป็นผู้รับมอบและดูแลรักษาต่อไปตามกระบวนการ โดยส านักงานโยธาฯ จะ
ประสานงานกับอุทยานฯ ด าเนินการเรื่องรายละเอียดค าขอโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์หน้า 

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
- ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 

4.2 ความคืบหน้าและแนวทางด าเนิน
โครงการวางท่อน้ าประปาไปสู่บน
เกาะเสม็ด 

กรมอุทยานฯ ได้มีหนังสืออนุมัติให้ด าเนินการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งอนุมัติ
ควบคู่กันทั้งของอบจ. และการประปาฯ และให้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
ต่อไป 

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 

4.3 ความคืบหน้าการซ่อมแซมระบบ
บ่อบ าบัดน้ าเสียเดิมและรณรงค์ให้
ทุกครัวเรือนและสถานประกอบการ 
ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ให้อบต.เพ ด าเนินการพิจารณาเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ถ้าหากพบว่ามีความ
เสียหายมากให้แจ้งอ าเภอเมืองเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพ่ือ
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 

5. การจัดการด้านความปลอดภัย 
5.1 ความคืบหน้ าการจั ดระ เบี ยบ

รถจักรยานยนต์ให้เช่าและรถยนต์
โดยสารบนเกาะเสม็ด 

ด าเนินการให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตตามระเบียบกรมอุทยานแต่ยังติดเรื่อง
ใบอนุญาตขับขี่ ให้ด าเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วน 

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
- ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
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5.2 ความคืบหน้าในการตรวจสภาพรถ
โดยสารสาธารณะบนเกาะเสม็ด 

- ตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง โดยจะด าเนินการตรวจให้ครบถ้วนทุกคัน ในเดือน
ตุลาคม 2562 
- หากจะมีการเพ่ิมจ านวนรถโดยสารบนเกาะ จะต้องมีการพูดคุยร่วมกันทุกภาคส่วน 
โดยต้องใช้หลักการเดิมคือ ก าหนดจุดขึ้นรถจุดเดียวและไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ใด 

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
- ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 

5.3 ความคืบหน้าในการจัดระเบียบการ
ขนส่งทางเรือ เรือเร็ว เรือโดยสาร 
และท่าเรือ 

- เรือทีย่ังไม่ได้รับใบอนุญาต มีการห้ามวิ่งเด็ดขาด 
- ให้เข้มงวดเรื่องการสวมชูชีพ 

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
- ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง 

5.4 ความคืบหน้าการก าหนดแนวทาง
และมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวบนเกาะเสม็ด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว  

- ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

5.5 ความคืบหน้าการควบคุมจ านวน
สุนัขและแมวบนเกาะเสม็ด 

- ด าเนินการท าหมันสุนัขและแมวเมื่อเดือนมีนาคม  
- ปัญหาสุนัขไล่กัดนักท่องเที่ยว หรือท าให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่อาคารและ
สถานที่ ให้แจ้งกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
เพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ แล้วจึงลงทะเบียน เพ่ือขอรับงบประมาณซื้อวัคซีนในการป้องกันควบคุมโรค 

- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

5.6 การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ 
บนเกาะเสม็ด 

- การออกสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง  
- การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาปราบยุงลาย โดยให้ รพสต. รายงานทุกเดือน 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว       
6.1 ความคืบหน้าก าหนดแนวทางการ

ควบคุมและจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 
ที่เข้าไปสู่เกาะเสม็ด 

- อุทยานฯ ยังไม่ได้มีการจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีจ านวนนักท่องเที่ยว 
ไม่เกิน 6,000 คนต่อวัน ซึ่งพักค้างประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และสามารถรองรับได้ 

- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

6.2 การจัดระเบียบทางเท้าบนเกาะ
เสม็ด 

มีการจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางเท้าและขอความร่วมมือได้ ยกเว้นบริเวณท่าเรือ      
ไม่สามารถจัดการได้เนื่องจากเป็นของเอกชนบริหารจัดการ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
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ที ่ เรื่อง มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ มอบหมาย 

7. ข้อเสนออ่ืน ๆ       
7.1 ความคืบหน้ าการแก้ ไขปัญหา

นักท่องเที่ยวจีน 
- ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติแก่นักท่องเที่ยว อบรมอาสาสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ 
ไกด์ ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวให้ถูกต้อง  
- การแก้ปัญหาในแต่ละหาดที่มีนักท่องเที่ยวจีนเล่นน้ า ควรมีการ์ดดูแลอย่างทั่ วถึง 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ว่ายน้ าไม่เป็น ซึ่งควรเริ่มต้นที่การสวมชูชีพ        
การห้ามลงน้ าตรงจุดที่มีธงแดง พิจารณาการจ้างการ์ดแบบเฉพาะกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
มากขึ้น และพิจารณาการเพ่ิมต ารวจชายหาด 

- ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเพ 
 

7.2 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้ อ ง เ รี ย น ก ร ณี ก า ร จั ด เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการและ
การหาผลประโยชน์อ่ืนใด ในท่า
เทียบเรือเกาะเสม็ด 

เรื่องการก าหนดอัตราค่าใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย
สามารถด าเนินการได้ตามอัตราที่ได้ประกาศไว้ และอบจ.ระยองจะน าเอกสารที่กรม
อุทยานฯ ร้องขอข้อมูลที่ต้องการมาให้แก่อุทยานฯ 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

 

 

 

 

 


